

Số: 82/LĐLĐ-CSPL

Ninh Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường triển khai tuyên truyền ứng dụng  
khai báo y tế toàn dân NCOVI phòng chống  
dịch viêm đường hô hấp cấp

Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thành phố;  
- Các Công đoàn ngành.

Thực hiện Công văn số 263/TLĐ ngày 24/3/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tăng cường triển khai thỏa thuận hợp tác và tuyên truyền ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp;

Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai ứng dụng NCOVI trong CNVCLĐ với mục tiêu cho phép đoàn viên, CNVCLĐ khai báo thông tin y tế tự nguyện, đồng thời giúp đoàn viên, CNVCLĐ tiếp cận được thông tin nhanh chóng về dịch bệnh Covid-19.

Để góp phần phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh, LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, các Công đoàn ngành triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, CNVCLĐ về việc cài đặt và khai báo sức khỏe tự nguyện qua ứng dụng NCOVI (*Chi tiết thông tin về ứng dụng NCOVI tại phụ lục đính kèm*).

2. Chủ động phối hợp với VNPT các huyện, thành phố hướng dẫn việc tuyên truyền ứng dụng cho đoàn viên, CNVCLĐ trên mỗi địa bàn.

Chi tiết ấn phẩm truyền thông tại đường dẫn:

<https://anpham.vinaphone.com.vn/index.php/s/D3NGL1EzOOoyH6U>

LĐLĐ tỉnh đề nghị các đơn vị triển khai hiệu quả ứng dụng NCOVI, góp phần cùng các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm soát, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. *Ký*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, Ban CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH

  
Trần Kim Long



## PHỤ LỤC

### Chi tiết thông tin về ứng dụng NCOVI

NCOVI là ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân. Ứng dụng này được tạo ra để người dân có thể chủ động khai báo sức khỏe, cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 với cơ quan y tế. Từ đó, các cơ quan chức năng có thể xác định nguy cơ lây nhiễm, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả hơn.

Dưới đây là trọn bộ thông tin về cách tải và tính năng của ứng dụng để bạn có thể sử dụng hiệu quả nhất.

#### **1. Hướng dẫn tải và đăng nhập ứng dụng**

Để tải ứng dụng NCOVI, người dùng có thể truy cập kho ứng dụng App Store (dành cho hệ điều hành iOS) hoặc Google Play (dành cho hệ điều hành Android) hoặc quét mã QR dưới đây.



Mã QR cho hệ điều hành Android



Mã QR cho hệ điều hành IOS

Sau đó, người dùng mở ứng dụng và điền thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại,...) để đăng nhập. Tiếp đó, ứng dụng sẽ gửi trả một mã OTP vào số điện thoại đã nhập, người dùng cần lấy đoạn mã OTP để bắt đầu sử dụng ứng dụng.

#### **2. Tính năng Khai báo thông tin y tế**

Sau khi tạo tài khoản và đăng nhập, người dân sẽ thực hiện phần khai báo thông tin y tế, sức khỏe liên quan đến dịch Covid-19.

Trên mục "Thông tin yếu tố nguy cơ", người dùng sẽ trả lời các câu hỏi để nhận biết bản thân có nguy cơ nhiễm Covid-19 hay không.

Tiếp theo, người dùng quay lại trang chủ của ứng dụng, lựa chọn mục "Khai báo y tế tự nguyện" để bắt đầu việc khai báo. Tại đây, người dùng cần nhập các thông tin cá nhân (họ tên, địa chỉ, số điện thoại,...), cùng với đó là thông tin khai báo về tình trạng y tế (các triệu chứng bệnh, các bệnh nền nếu có,...). Cuối cùng, người dùng nhấn vào ô "Gửi thông tin khai báo y tế" để hoàn tất.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tiến hành khai báo hộ cho người thân của mình.

#### **3. Tính năng Tra cứu thông tin dịch bệnh**

Bên cạnh tính năng khai báo sức khỏe, người dùng có thể sử dụng ứng dụng để tra cứu thông tin về dịch bệnh Covid-19. Đây là những thông tin chính thống, đáng tin cậy được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước.

Thông tin bao gồm số liệu về các ca nhiễm bệnh, số người tử vong, bình phục của Việt Nam và thế giới.

